



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2565

เรื่อง

1. สั่งแก้ปัญหาหมะพร้าว มั่นใจไม่เกินปลายปีนี้ราคากลับสู่ภาวะปกติ...
2. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์วันหยุด: ขบวนการ'หมูเถื่อน'ฆ่าไม่ตาย แต่ผู้บริโภค-...
3. 'ไทยพร้อม APEC พร้อม' 9 คนดังปลุกไทยเป็นเจ้าภาพเอเปก
4. พณ.ถกสมาคมตลาด ผักกินเจแพงกระฉูด
5. สก๊อปพิเศษ: เดินหน้าศึกษาปรับปรุง ชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา
6. ส่งออกข้าวผวาเหตุสัญญา บาทวูบ37.63
7. น้ำตาล2.5แสนล. เสี่ยง ! บราซิลจี้ WTO ตัดสินข้อพิพาท
8. กษ.ยึด 5 ยุทธศาสตร์เกษตรฯ ระยะ 20 ปี แก่จุดอ่อน-เสริมจุดแข็งภาคเกษตร
9. 'เฉลิมชัย'นำทีมลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามการพัฒนาคลองร้อยสาย
10. รมว.กษ.ติดตามการพัฒนาคลองร้อยสายที่สุราษฎร์ พร้อมรับฟังปัญหา ปชช.

สื่อ

- dailynews.co.th
แนวหน้า
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
แนวหน้า
มติชน
ฐานเศรษฐกิจ
mgronline.com
naewna.com
mgronline.com

สั่งแก้ปัญหามะพร้าว มั่นใจไม่เกินปลายปีนี้ราคากลับสู่ภาวะปกติ

เกษตรฯ จับมือ พาณิชย์ สั่งลุยแก้ปัญหามะพร้าว มั่นใจไม่เกินปลายปีนี้ราคากลับสู่ภาวะปกติ พบไทยมีผลผลิต มะพร้าวประมาณ 0.969 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5.62

📅 25 กันยายน 2565 ⌚ 15:23 น. 📍 เกษตร



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหาราคามะพร้าว ตกต่ำที่เกิดขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานในการเร่ง แก้ปัญหา เพื่อให้ปริมาณผลผลิตมะพร้าวที่ออกสู่ตลาด กับสัดส่วนปริมาณการนำเข้าและปริมาณ การใช้ในประเทศ มีความสมดุลกัน และไม่ส่งผลกระทบต่อราคามะพร้าวที่เกษตรกรขาย ได้ รวมทั้งได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อติดตาม สถานการณ์ และร่วมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว เครือข่าย ชาวสวน มะพร้าว สมาพันธ์ชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดมาตรการในการ แก้ไขปัญหา และเสนอให้คณะกรรมการพืชน้ำมัน และน้ำมันพืช พิจารณาให้ความเห็น ขอบโดยเร็ว ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำเรียบร้อยแล้ว



ดังนี้ 1. ผู้ประกอบการยินดีที่จะชะลอการนำเข้ามะพร้าวผล ภายใต้กรอบความตกลง AFTA ปี 2565 ช่วงที่ 2 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565) รวมทั้งพร้อมให้ความร่วมมือในการชะลอการนำเข้ามะพร้าวผลภายใต้กรอบความตกลง WTO กะที่สำเร็จรูป และกะที่แช่แข็ง ออกไปก่อน จนกว่าราคามะพร้าวผลภายในประเทศจะกลับสู่ภาวะปกติ

2. เห็นขอการใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) สำหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2565 ในกรณีที่มีการนำเข้ามะพร้าวผลเกินกว่า 305,335 ตัน ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา ร้อยละ 72 เพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบทางด้านราคาจากการที่มีการนำเข้ามากเกินไป จากมาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดสต็อกมะพร้าวที่อยู่ในคลังและตามบ้านเรือนของเกษตรกรได้ และคาดว่าจะส่งผลให้ราคามะพร้าวผลแห้ง (ใหญ่) เพิ่มสูงขึ้นกลับมาเป็นผลละ 12-15 บาท ได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามข้อผูกพันตามกรอบความตกลงการค้าระหว่างประเทศ และช่วยให้เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตลาด รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนิน ธุรกิจของผู้ประกอบการ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการเปิดตลาดและการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดถั่วเหลือง และสินค้าน้ำมันถั่วเหลืองและแปรรูปของน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวและแปรรูปของน้ำมันมะพร้าว 3 ปี (ปี 2566-2568) โดยในส่วนของการบริหารจัดการสินค้า เมล็ดถั่วเหลืองผู้มีสิทธินำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองทั้ง 8 สมาคม ยินดีให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการผลิต และรับซื้อ เมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศ ในราคาตามกลไกตลาด แต่ไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ ตามชั้นคุณภาพ ซึ่งเป็นระดับราคาที่ เพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2563-2565 อีกกิโลกรัมละ 2.25 บาท รวมทั้งยินดี สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรวบรวมผลผลิต เมล็ดถั่วเหลืองให้กับสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพิ่มเติมอีกในราคา กิโลกรัมละละ 2 บาท ทุกชั้นเกรด คุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์การเกษตร/วิสาหกิจชุมชน

ด้าน **นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** โฆษกกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ระบุว่า หากพิจารณาข้อมูลการผลิตและการส่งออกมะพร้าวไทย ปี 2565 สศก. พบว่า ไทยมีผลผลิต มะพร้าวประมาณ 0.969 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 5.62 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยผลผลิตจึง เพิ่มขึ้น โดยผลผลิตส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก แต่เนื่องจากนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ประเทศคู่ค้ามีความต้องการนำเข้าลดลง อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศยุโรป โดยจะเห็นได้จาก ปริมาณส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกปี 2565 (มกราคม-กรกฎาคม) มีปริมาณรวม 85,031 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน ของปี 2564 ร้อยละ 36.21 หรือคิดเป็นมะพร้าวผลประมาณ 115,000 ตัน ดังนั้น ส่งผลทำให้มีปริมาณสต็อกมะพร้าว ในประเทศจำนวนมาก ทำให้ราคามะพร้าวผลแห้ง (ใหญ่) ที่เกษตรกรขายได้ลดลง โดยในเดือนกันยายน 2565 เฉลี่ย ผลละ 8.19 บาท ลดจากราคาเฉลี่ยผลละ 13.37 บาทในเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 38.74

ทั้งนี้ จากมาตรการตามมติประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถช่วยลดสต็อกมะพร้าวและจะส่งผลให้ราคามะพร้าวกลับมาสู่ภาวะปกติ ภายในปลายปีนี้ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรการข้างต้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองและสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน.

ขบวนการ'หมูเถื่อน'ฆ่าไม่ตาย แต่ผู้บริโภค-เกษตรกรไทย...กำลังจะตาย



■ ■ แม้ว่าขณะนี้ราคาเนื้อหมูในประเทศไม่ปรับราคาสูงขึ้นเหมือนช่วงก่อนหน้านี้และมีทิศทางที่กำลังเข้าสู่ช่วงขาลงด้วยซ้ำ...แต่ก็มีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูและชิ้นส่วนจากต่างประเทศอยู่อย่างต่อเนื่อง... ดังจะเห็นข่าวว่ากรมศุลกากรดำเนินการจับกุม“หมูเถื่อน”ได้บ่อยๆ...เขาเป็นว่าเฉพาะเดือนกันยายน...ตั้งต้นเดือนมาจนถึงวันนี้...กรมศุลกากร..สามารถจับกุมการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูและชิ้นส่วนอื่น...ที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศ ที่มีมูลค่าสูงได้ 3 คดี รวมน้ำหนักประมาณ 35,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 7,340,000 บาท

หลายคนคงสงสัยว่าประเทศไทยมีฟาร์มหมูอยู่ไม่น้อยทั้งเกษตรกรรายย่อยกระทั่งผู้เลี้ยงรายใหญ่ระดับอุตสาหกรรมส่งออกแต่ทำไมยังต้องมีการ

ลักลอบนำเข้า...ซึ่งก็ต้องบอกว่า...นับแต่การระบาด ASF ในประเทศที่เกิดขึ้นช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ผู้เลี้ยงยังไม่มีความมั่นใจในการเลี้ยงเท่าใดนัก ทำให้มีการนำหมูเข้าเลี้ยงในจำนวนที่น้อยลงกว่าเดิมมากและต้นทุนการเลี้ยงขณะนี้ค่อนข้างสูงด้วยเฉลี่ยที่ 98 บาทต่อกิโลกรัม (หมูมีชีวิต)...ทำให้ราคาเนื้อหมูของไทยมีราคาที่สูงประมาณ 210-220 บาทต่อกิโลกรัม... ขณะที่เนื้อหมูเถื่อนและชิ้นส่วนที่ลักลอบนำเข้า...ขายกันอยู่แค่ 135 บาทต่อกิโลกรัม...

เนื้อหมูที่ลักลอบนำเข้าหรือที่ตลาดเรียก “หมูกล่อง” ที่เก็บตามห้องเย็นต่างๆ เสมือนระเบิดเวลาของประเทศที่จะทำให้เกิดการระบาดไม่สิ้นสุด....ว่ากันว่า...กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู กลุ่มแปรรูปถนอมอาหารก็น่าจะสำรองเนื้อหมูเหล่านี้ไว้เช่นกัน โดยใช้เหตุผลที่ว่า “ไวรัสไม่ติดต่อสู่คน” มาเป็นประโยชน์ในการรับซื้อของขบวนการลักลอบนำเข้า...

ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูของไทยต้องลงทุนสูงมากในการยกระดับการเลี้ยงด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ในหมู...แต่ เนื้อหมูและชิ้นส่วนที่มีการลักลอบนำเข้ามา เป็นชิ้นส่วนที่ต่างประเทศไม่บริโภค...การลักลอบนำเข้ามาทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะนำโรค ASF เข้ามาด้วย และยังเสี่ยงกับการปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงอีกด้วย....ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะกับผู้เลี้ยง แต่ยังรวมถึงผู้บริโภคในประเทศด้วย...

ว่ากันตามจริงแล้ว...ทุกวันนี้ผู้เลี้ยงหมูของไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนดูแลทั้งกลุ่มพีชไร์ เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และชาวนารำข้าว ปลายข้าว ทำให้มีต้นทุนที่สูง...ขณะที่ราคาขายสุกรหน้าฟาร์มต้องให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดูแลผู้บริโภคในประเทศ...แต่กลับต้องมาถูกทำร้ายด้วยการมีเนื้อหมูลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในราคาที่ต่ำมาก... เป็นการเอาเปรียบผู้เลี้ยงสุกรไทย ที่ถึงขั้นสามารถทำลายการเลี้ยงสุกรไทยได้เลย...

● พงษ์พันธุ์ ●

'ไทยพร้อม APEC พร้อม' 9 คนดังปลูกไทยเป็นเจ้าภาพเอเปก

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ในปี 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจครั้งสำคัญ โดยกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไจกกลางเมือง ในเดือนพฤศจิกายน 2565

เพื่อให้คนไทยตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมจากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์เปิดกิจกรรมรณรงค์ "ไทยพร้อม APEC พร้อม" โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

นายอนุชา นาคาศัย กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ไทยพร้อม APEC พร้อม นำเสนอภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาส ด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ ไทยได้คำนึงถึงการพัฒนากระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ BCG เป็นหลัก เพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันเป็นเจ้าภาพเอเปกในครั้งนี้ ตลอดจนนำเสนอผลสำเร็จตามผลงานสำคัญของรัฐบาล แสดงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพเอเปกผ่านการนำเสนอในกิจกรรมของงาน การแสดง วิดีทัศน์ และบุชสาธิต

โอกาสนี้ กรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวผู้แทนอย่างเป็นทางการในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงาน APEC 2022 จำนวน 9 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ ประกอบด้วย คมสันต์ แซ่ลี, เซมเนจ งามิกรณ์, เชฟชุมพล แจ้งไพร, แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส, ทาริโน โบเทส, จูดีพันธ์ ทับทอง, เข็ม



เปิดตัว 9 คนดังรณรงค์ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก



แอนชิลี



อนุชา นาคาศัย

อับสร ลีริสุขะ, อุกฤษ อุนทเสษกะ และศุภศิษย์ จงชีวีวัฒน์ กิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าไปจนถึงวันกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ในวันที่ 18-19 พ.ย.2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน Soft power ของเยาวชน รวมถึงประชาชนได้รับรู้ ภาคนุมิใจ และพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งสำคัญ.

พณ.ถกสมาคมตลาด ผักกินเจแพงกระฉูด

ชวนกินอาหารครบ5หมู่ วิถีอิมมูโนอิมใจสุขภาพดี

“พณ.” จับเข้าสมาคมตลาด ถกแก้ ปัญหาเทศกาลกินเจผักปรับราคาสูง ขึ้นฉ่าย-ผักกาดหอม-กวางตุ้ง-ผักบุ้ง- ถั่วฝักยาว-พริกแดงจินดา ♦ *อ่านต่อหน้า 2*

กินเจ

□ *ต่อจากหน้า 1*

แพงขึ้น เหตุปริมาณลดลง-อากาศแปรปรวน-น้ำท่วม โวมันเจียฯเพียงพอดต่อ ปชช. ดีเคย์ 25 ก.ย. จัดงานทั่วไทย “พาณิชย์ลดราคา เทศกาลกินเจ” หวังพยุงเงินในกระเป๋า ชู ร้านค้าชี้โกงห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค ย้ำติดป้ายให้ชัดเจน “คร.” แนะนำกินอาหารครบ 5 หมู่ ตามวิถีชีวิตใหม่ อิมมูโน อิมใจสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาผักเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักในแหล่งผลิตทั่วประเทศ ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลกินเจ (ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.-4 ต.ค. แต่บางคนเริ่มวันที่ 25 ก.ย. เพื่อกินล้างท้อง) ส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคมีความกังวล การจับจ่ายสินค้าช่วงเทศกาลกินเจ โดยกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาผักอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด เลยมีการประชุมหารือร่วมกับสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย สมาคมตลาดสด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ พบว่าผักบางชนิดราคาทรงตัว เช่น กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และคะน้า

นายอุดม กล่าวว่า ส่วนผักบางชนิดที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศแปรปรวนอีกทั้งบางพื้นที่น้ำท่วม ทำให้มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย เช่น ผักขึ้นฉ่าย ผักกาดหอม กวางตุ้ง ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว พริกแดงจินดา เหตุปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลง อย่างไรก็ตามยังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ส่วนการลงพื้นที่ตลาดบางใหญ่ จ.นนทบุรี พบว่าราคาสินค้าภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว สินค้าที่มีราคาปรับสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผักชนิดใบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบางส่วน ที่ได้รับความเสียหายบ้าง

รองอธิบดีฯ ระบุอีกว่า นอกจากนี้ยังมีผักบางชนิดราคาปรับลดลง ซึ่งในปีนี้มีผู้บริโภคซื้อสินค้าในปริมาณที่น้อยลงจากปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายด้าน กรมฯจึงดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! เทศกาลกินเจ” โดยจำหน่ายผัก สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารเจปรุงสุก ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้า และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะมีการเปิดตัวในวันที่ 25 ก.ย.นี้ ที่ตลาดสามย่าน กรุงเทพฯ โดยกรมฯ

จะติดตามและประเมินสถานการณ์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย และสมาคมตลาดสดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลกินเจ เพื่อให้ผู้บริโภคถูกรัดเอาเปรียบ ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย ช่วงเทศกาลกินเจ แม้ราคาผักบางชนิดจะปรับราคาสูง แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงออกมาหาซื้อของ เพื่อไปทำอาหารเจกันอย่างคึกคัก เนื่องจากก่อนหน้านี้เจอสถานการณ์โควิด-19 ระบาดจนต้องหยุดไป 2-3 ปี

พ.อ.ภาสกร กฤษฎีกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เปิดเผยว่า เทศกาลถือศีลกินเจถือเป็นเทศกาลที่นิยมของชาวไทย ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต เป็นช่วงเวลาปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ล้างพิษในร่างกาย รวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การงดอาหารรสจัด ลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ กร. ขอแนะนำหลักปฏิบัติช่วงถือศีลกินเจในวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้ได้บุญสุขภาพและมีสุขภาพดี ดังนี้ การรับประทานอาหารเจควรทานให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ เช่น ธัญพืช เต้าหู้ เห็ด ถั่ว เพื่อป้องกันการขาดโปรตีน

อธิบดีฯ กล่าวว่า หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทุกมื้อควรเพิ่มผักหรือผลไม้สด หากปรุงอาหารหรือรับประทานผักและ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26645

หน้า: 1 (บนซ้าย), 2

Col.Inch: 68.23

Ad Value: 122,814

PRValue (x3): 368,442

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: พณ.ถกสภาคมนตลาด ผักกินเจแพงกระฉูด

ผลไม้สด ต้องแช่และล้างด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง เพื่อชะล้างสารเคมีที่มักปนเปื้อนมากับผักและผลไม้สด รวมทั้งขอให้ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ก็รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หรืออุ่นให้ความร้อนทั่วถึง และอุปกรณ์บรรจุทุกชิ้นต้องสะอาด สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หรือโรคอ้วน แนะนำควบคุมการรับประทานอาหารเจเป็นพิเศษ เนื่องจากอาหารเจจะเน้นผัก ผลไม้คาร์โบไฮเดรต หรือโปรตีนจากถั่วต่าง ๆ ซึ่งย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์มาก ทำให้รู้สึกหิวบ่อยกว่าปกติ อาจทำให้รับประทานอาหารระหว่างมื้อบ่อยครั้ง

นพ.โอภาส ระบุอีกว่า อาหารเจหลายเมนูมีวัตถุดิบที่ทำจากแป้ง มักใช้วิธีการทอดทำให้มีไขมันสูง อาจส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาล หรือคอเลสเตอรอลในเลือด และระดับความดันโลหิตได้ ต้องระวังอาหารประเภททอด หรือใช้น้ำมันรวมทั้งมีเกลือเป็นส่วนประกอบ ส่วนผลไม้ควรเลือกกินในปริมาณที่เหมาะสม มีรสชาติไม่หวานจัด และควรออกกำลังกายเพื่อช่วยการเผาผลาญแป้ง และน้ำตาลที่รับประทานมากขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ เทศกาลกินเจชาวไทยจะนิยมเดินทางไปทำบุญที่โรงเจ โรงทาน ขอให้ทุกคนรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือหรือดูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์.

เดินหน้าศึกษาปรับปรุง ชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา



เฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์

จากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

เมื่อปี 2562 กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการเร่งทำการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา เนื่องจากโครงสร้างอาคารชลประทานต่างๆ มีอายุเก่าแก่ เกิดการชำรุดเสียหาย มีปัญหาการบริหารจัดการน้ำ มีปัญหาการส่งน้ำค่อนข้างมาก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ที่ดิน ระบบการเพาะปลูก รวมถึงบริบทการใช้ที่ดินด้านต่างๆ ทำให้โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรมีการศึกษาปรับปรุงโครงการให้ชัดเจน

ต่อมาปี 2564 สำนักบริหารโครงการได้จ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุง

โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ได้แนวทางและแผนงาน ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันอย่างชัดเจน

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานประมาณ 2.42 ล้านไร่ ใน จ.กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี นครปฐม และบางส่วนของ จ.เพชรบุรี โดยแบ่งเป็นโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย และโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา มีปริมาณน้ำจัดสรรเฉลี่ยปีละรวม 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร

สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการชลประทานในพื้นที่อย่างโปร่งใส และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการบริหารจัดการน้ำ ปรับปรุงองค์กรการบริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีระยะเวลาการศึกษาโครงการจำนวน 540 วัน (ประมาณ 18 เดือน) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้างปรับปรุงโครงการมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการศึกษาความเหมาะสม

การปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน เนื่องจากปัจจุบันการใช้น้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่ระบบชลประทานยังใช้แบบเดิม ไม่เป็นไปตาม



ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ขณะที่ปริมาณน้ำต้นทุนมีเท่าเดิม ไม่เพียงพอ ความต้องการของผู้ใช้น้ำ ซึ่งกรมฯ จะต้องจัดสรรน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี และเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำของระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น

และหากรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวาสำเร็จลุล่วง ก็จะทำให้ประโยชน์อย่างอเนกแก่เกษตรกรและทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำจากโครงการฯ และสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ดียิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 กรมฯ ได้จัดประชุมปัจจุบันเพื่อโครงการศึกษาความเหมาะสมการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15123

หน้า: 10(กลาง)

Col.Inch: 73.31

Ad Value: 91,637.50

PRValue (x3): 274,912.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: เดินหน้าศึกษาปรับปรุง ชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งขวา

ปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ฝั่งขวา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่กรมฯ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 13 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

นางประคอง บ้านใหม่ อยู่บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี หนึ่งในตัวแทนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชลประทาน มั่นใจว่าเมื่อโครงการดังกล่าวสำเร็จ ประชาชนหลายร้อยครัวเรือนจะได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในระบบชลประทานอย่างมาก

ด้านนายสนิท ทิริยะพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ฝั่งขวา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 18 เดือนของการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ ฝั่งขวา พบว่ามีการบริหารจัดการน้ำที่ไม่ทั่วถึงและผิดพลาด เนื่องจากระบบส่งน้ำไม่สมบูรณ์เกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระบบใหม่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการระบายอย่างทั่วถึง

แนวทางการปรับปรุงประกอบด้วย การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างจากระบบเดิมให้ดีขึ้น ปรับปรุงระบบส่งน้ำและการ

จัดสรรน้ำ ปรับปรุงระบบการระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมและภัยแล้ง โดยการเพิ่มแก้มลิง อาคารเก็บกักน้ำ ด้วยการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบส่งน้ำที่ทันสมัย โดยใช้ระบบหมุนเวียน เพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำให้มากกว่าเดิม การบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร เน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมถึงใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย (Smart phone) มาช่วยบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ใช้น้ำอย่างแน่นอน

ส่งออกข้าวผวาเทสัญญา บาทูบ37.63

จี‘รปท.’คุมอย่าให้ผันผวน ‘หอค้า’แนะรับจีนเปิดปท.

กลุ่มธุรกิจเครื่องตี้มแอลกอฮอล์วอนรัฐบาลทบทวนเปิดสถานบันเทิงถึงดี 4 นำร่องพื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1
บาทูบ

เอกชนหนุนเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการยกเลิกประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร และมีผลให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) สิ้นสุดนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งทั่วโลกเริ่มคลี่คลายมาตรการคุมการแพร่ระบาด ลดการใช้หน้ากากอนามัย ให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัด และทยอยเปิดประเทศให้เกิดการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจและท่องเที่ยวได้เหมือนปกติ เมื่อรัฐบาลประกาศยกเลิกมาตรการเข้มงวดที่ใช้ ก็จะเป็นการยืนยันถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการดูแลของไทยมีประสิทธิภาพและไม่ฝ่อไร่น่ากังวล อีกทั้งเป็นสอดคล้องกับการเข้าฤดูการท่องเที่ยวและเดินทางในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี ต่อถึงต้นปีหน้า ตอนนีประเทศเมืองหนาวอย่างยุโรปเตรียมหนัหนาวเข้ามาพักมาเที่ยวในประเทศอุ่นกว่า ซึ่งไทยเป็นประเทศหลักที่สำคัญ และเป็นจังหวะเตรียมรับการเปิดประเทศจีน หลังการ

ประชุมสมาคมมิวนิสต์จีนกลางเดือนตุลาคม ผ่านไปแล้ว เชื่อว่าจะเปิดให้ชาวจีนออกเดินทาง รวมถึงการกลับมาเดินทางติดต่อทางธุรกิจและการเจรจาลงทุนจะฟื้นอีกครั้ง

พื้นที่ท่องเที่ยวต้นจิตปีQ4ทะลุ4%

“น่าเสียดายที่โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะหมดลงปลายเดือนตุลาคม รัฐบาลจะทบทวนขยายเวลาออกไปถึงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า เพราะเศรษฐกิจและกำลังซื้อจะฟื้นได้เร็วต้องผลักดันภาคท่องเที่ยวในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ในช่วงโค้งสุดท้าย เดิมด้วยการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศหลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาปกติ การฟื้นอาชีพทั่วไปมากขึ้น โดยเฉพาะการฟื้นรายได้และกำลังซื้อในต่างจังหวัด ยิ่งตอนนี้เงินบาทอ่อนค่า ล้วนเป็นแรงผลักดันให้จีดีพีไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ขยายตัวได้แรง 3.5-4.0% และส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งปี 2565 จีดีพีโตได้ 3% แน่นนอน ส่วนปีหน้าต้องดูกันอีกที” นายสนั่นกล่าว

หอค้าถกคลัง-กทม.ต้นศก.ปี’66

นายสนั่นกล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความกังวลปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2566 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทางหอการค้าไทย จะเข้าหารือกับกระทรวงการคลัง ปลายเดือนกันยายน เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ปัญหา ปัจจัยหนุนปัจจัยลบ เพื่อจัดทำความร่วมมือและแผนงานสร้างโอกาส

ในทุกด้าน ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2566 และในวันที่ 30 กันยายนนี้ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ประกอบด้วยหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เข้าหารือกับ นายชัยชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร จากนั้นจะประกาศความร่วมมือในการจัดตั้ง กรอ.กทม. เพื่อหารือสถานการณ์และแนวทางนำไปสู่การปรับกฎระเบียบที่ไม่ทันสมัย เกณฑ์การอนุญาตต่างๆ และร่วมมือในการพัฒนาเมืองหลวงและการทำธุรกิจให้คล่องตัวขึ้น ซึ่งเป็นความต่อเนื่องหลังจากหอการค้าไทยได้เสนอต่อ นายชัยชาติ หลังรับเลือกตั้งเป็นผู้อำกทม. เชื่อว่า กรอ.กทม. จะเป็นอีกช่องทางในการผลักดันและลดปัญหาต่างๆ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

ธุรกิจจีปปล่อยผันบาริปัดดี4

นายธนากร คุปตจิตต์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิง ธุรกิจกลางคืน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กำลังรอดูมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 27 กันยายนนี้ ที่จะมีการพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยุบ ศบค. รวมถึงจะมีมติด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ใดๆหรือไม่ เพื่อจะได้รู้ถึงแนวทางปฏิบัติอะไรทำได้อะไรยังทำไม่ได้ ทั้งนี้ เห็นถึงข้อดีการยกเลิกประกาศตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่แค่สร้างความเชื่อมั่น และความรู้สึกที่ดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติ แต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ยากให้รัฐใช้เวลาในการทบทวนและยกเลิกไปพร้อมกันด้วย ตามที่ผู้ประกอบการได้นำเสนอไว้ หลักๆ คือ ยกเลิกข้อห้ามให้จำหน่ายสุราและเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. การกำหนดโซนนิ่งการกินตี้ม อีกทั้งขอให้เดินหน้าขยายเวลาปิดสถานบันเทิงกลางคืนถึงดี 4 (04.00 น.) นำร่องในพื้นที่ท่องเที่ยว 8 จังหวัด ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไร

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16268

หน้า: 1(บนขวา), 6

Col.Inch: 188.89 Ad Value: 226,668

PRValue (x3): 680,004

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออกข้าวผวาเหตุสัญญา บาทูบ37.63

เพื่อยกเลิกประกาศหรือกฎระเบียบเดิมเท่านั้น ไม่ต้องการผ่านการพิจารณา และไม่มีส่วนใดกระทบต่อรายได้รัฐ

จับตากฎเหล็กพ.ร.บ.โรคติดต่อ

นายอนุกรรกล่าวว่า อีกทั้งผู้ประกอบการให้ความสนใจการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติหลังจากที่มีเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินและ คบค. ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการ กฎหมายสังคม และเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การปรับปรุง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 การบูรณาการความร่วมมือระดับจังหวัดเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรค ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ การมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด กทม/อำเภอ เมื่อเกิดพื้นที่ระบาดในจังหวัด เรื่องนี้ขอให้เอกชนทุกภาคส่วนที่เข้าไปมีส่วนร่วม ในการกำหนดหรือวางแนวทางหากเกิดปัญหา ไม่ใช่เหมือน คบค.ที่ผ่านมาที่อาจมองในเรื่องป้องกันระบาดแต่กระทบต่อธุรกิจ และเศรษฐกิจ ถือเป็นอีกเรื่องให้ผู้ประกอบการกังวลไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิม

มั่นใจเงินสะพัดกว่าแสนล./เดือน

"ผู้ประกอบการไม่อยากเห็นแค่ยกเลิก แต่ต้องการให้เตรียมพร้อมและแข่งขันได้มากขึ้น คือใจให้ต่างชาติมาเที่ยวไทย เพราะตอนนี้ทุกประเทศแย่งชิงนักท่องเที่ยว พยายามสร้างบรรยากาศในประเทศเพื่อดึงดูดต่างชาติ เช่น ขยายเวลาอายุวีซ่า ฟรีวีซ่า หรือยกเลิกวีซ่า รวมถึงยกเลิกระเบียบค่าธรรมเนียมหรือกำจัดเวลา กินดริงก์ ซึ่งต่างชาติเห็นเป็นเรื่องปกติในการกินดื่มในช่วงบ่ายถึงดึก หากย้อนดูตัวเลขหลังไทยประกาศเปิดประเทศ เพียง 1 เดือน ตามตัวเลขของกระทรวงท่องเที่ยวฯระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และสร้างรายได้เพิ่มเกือบ 1 แสนล้านบาท เมื่อเทียบยอดสะสมที่เพิ่มจากเดือนสิงหาคมกับกันยายน และมีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมแล้ว 5.2 ล้านคน หาก 3 เดือนที่เหลือปลดล็อกตามที่ผู้ประกอบการเสนอ ทั้งปีนี้เชื่อว่าต่างชาติมาไทยถึง 10 ล้านคนได้ตามเป้าหมายรัฐบาลแน่นอน และยอดใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็น่าจะสูงกว่า 1 แสนล้านบาทด้วย" นายอนุกรรกล่าว

สมาพันธ์เอสเอ็มอีห่วงใย4เรื่อง

นายแสงชัย สิริกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์เห็นด้วยกับการยุบ คบค. และยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะต้องขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อกระตุ้นเครื่องยนต์ภาคการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนให้

เพิ่มมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจให้กับนักท่องเที่ยว และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

แต่มีข้อเสนอแนะและห่วงใย คือ 1.แผนระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและบริหารความเสี่ยงการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2.การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรักษาและมีอาการหนัก และกลุ่มที่มีอาการหนักภายหลังการประกาศยกเลิกให้ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ถึง 3.การจัดการระบบการเข้าถึงวัคซีน ATK ที่มีคุณภาพ และไม่เป็นการค่าใช้จ่ายกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 4.ถอดบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมการแพทย์ ทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ชีววัตถุ และวัคซีน เป็นต้น ที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนในประเทศทั้งทางการผลิต ลดการนำเข้าเพื่อการใช้ในประเทศ และสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ด้วยอีกทางหนึ่ง เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม

เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท อ้างอิงเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ เปิดตลาดวันที่ 24 กันยายน อยู่ระดับ 37.63 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังจากปิดตลาดเมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ระดับ 37.50 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สำหรับผู้ส่งออก เงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องและผันผวนเร็วไม่ได้ส่งผลต่อการส่งออกและอาจเป็นความเสี่ยงได้ต่อกำไรหรือรายได้ อย่างตอนนี้อยู่ที่เงินบาทไทยผันผวนเร็วขึ้นหรือลงวันละ 30-40 สตางค์ ปกติไม่ควรเกิน 5-10 สตางค์ จะส่งผลกระทบต่อเจรจาการค้าได้ยากขึ้น จะเริ่มเห็นผู้ซื้อหรือประเทศผู้นำเข้า มักใช้จุดนี้ในการขอลดราคาที่เคยเสนอไป หรือแม้แต่ตกลงจะส่งมอบกันแล้ว ทำให้การทำงานยากขึ้น ซึ่งผู้ส่งออกเราไม่ได้ต้องการว่าค่าเงินบาทต้องเท่านั้นเท่านี้ แต่ต้องการไม่ให้อ่อนค่าห่างจากสกุลอื่นและไม่ผันผวนขึ้นลงรุนแรง เมื่อต้นปีมีค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ไม่กี่เดือนอ่อนค่ามาอยู่ที่ 37 บาทกว่าต่อเหรียญสหรัฐก็ไม่รู้ว่าจะไปถึง 38-39 บาทหรือไม่ หรือจะติดกลับ 33-34 บาทอีกครั้ง

ชี้แข่งขันได้คุ้มไว้35-36บ.

"อยากให้ อปท.เข้ามาดูว่าจะทำอย่างไรไม่ให้

เงินบาทผันผวนเร็ว ที่แข่งขันได้ตอนนี้ควรเคลื่อนไหวช่วง 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เพราะตอนนี้ในช่วงส่งล่วงหน้าเพื่อส่งมอบก่อนเปิดปีใหม่ และเป็นโอกาสที่ดีข้าว หรือพืชเกษตรไทยส่งออกได้มาก จากค่าบาทอ่อนแต่อย่าผันผวนจนเกินไป สำหรับข้าว ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนเพราะได้ราคาขายที่แข่งขันได้แล้ว ยังได้ปัจจัยเรื่องอินทรีย์ปุ๋ยขึ้นภาษีส่งออกข้าว 20% ทำให้ราคาข้าวอินทรีย์สูงขึ้น หลายประเทศหันมาซื้อข้าวไทยข้าวเวียดนามแทน แต่เราได้เปรียบด้านเชื้อราของส่งออกและราคาใกล้เคียงมากขึ้น เช่น อินทรีย์ราคา 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน ไทยราคา 420 เหรียญสหรัฐ แต่เราได้ความเชื่อถือและคุณภาพข้าวดี อีกทั้งต้นทุนราคาข้าวในประเทศไทยไม่ได้สูงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จึงทำให้ปีนี้มีโอกาสส่งออกข้าวได้ 7.5 ล้านตันหรืออาจถึง 8 ล้านตัน หากเฉลี่ยจากนี้ส่งออกได้ 7.5-8 แสนตันต่อเดือน" นายชูเกียรติกล่าว

หลุด38บ.เจอแน่'ทิ้งสัญญา'

นายชูเกียรติกล่าวต่อว่า วันนี้อยู่ที่ 35 บาทนั้นค่อนข้างยาก จะใช้มาตรการแทรกแซงก็เชื่อว่าทำได้ลำบากเพราะอาจเสียหายมากกว่าดี ดังนั้นก็เห็นแต่ทางออกเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยบ้างเพื่อลดแรงกดดันเงินไหลออก เงินเพื่อลดและค่าบาทไม่อ่อนเกินไป อย่างไรก็ตามไม่อยากให้ค่าบาทถึง 38-39 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เพราะจะเจอถูกกดราคาและส่งออกได้ยากอีกระดับ อาจเจอการทิ้งสัญญาได้ ส่วนดอกเบี้ยน่าจะทยอยขึ้นแต่ไม่ควรเกินอีก 50 สตางค์ในช่วง 2 ครั้งที่เหลือปีนี้ ก็จะไปอยู่ที่ 1.25% และหากต้องปรับอีกในปีหน้าเพื่อไม่กระทบต่อผู้ค้าไม่ควรเกิน 2.50 %

บาทยวบยิต่อต่างชาติมาไทย

นางศุภวรรณ วัฒนเกษมณี ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่อยู่ในโซนอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนั้น เบื้องต้นประเมินว่าเป็นผลบวกกับภาคการท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่หากพิจารณาจากอดีตที่ผ่านมาพบว่า ค่าเงินบาทอ่อนค่าไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวหรือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น เพราะปัจจัยที่มีผลกับการตัดสินใจท่องเที่ยวจริงๆ เป็นเพราะโควิด-19 ทำให้คนไม่ได้เที่ยวกว่า 2 ปี เกิดความอัดอั้นในช่วงที่ผ่านมามากกว่า แต่ก็ถือเป็นข้อดีไม่ได้เป็นข้อเสียที่มีผลกระทบต่อภาคการ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16268

หน้า: 1(บนขวา), 6

Col.Inch: 188.89 Ad Value: 226,668

PRValue (x3): 680,004

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส่งออกข้าวผวาเทสสัญญา บาทูบ37.63

ท่องเที่ยวไทย

นางศุภวรรณกล่าวว่า หากในระยาค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง ก็ยังเป็นข้อดีอยู่แต่มองว่าคงไม่สามารถอ่อนค่าได้นานมากนัก เพราะมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงด้วย โดยเฉพาะธุรกิจการนำเข้าสินค้า ที่จะลำบากเนื่องจากต้องใช้จ่ายแพงขึ้น ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าก็มีทั้งส่วนที่ได้และส่วนที่เสีย ไม่มีการได้ฝ่ายเดียวหรือเสียฝ่ายเดียวแน่นอน รัฐบาลจึงต้องประเมินว่าผลได้หรือผลเสียมีมากกว่ากัน และบริหารจัดการให้ดีที่สุด โดยความกังวลค่าเงินบาทอ่อนจะกระทบราคาพลังงาน ทำให้ราคาซื้อสูงขึ้น และราคาพลังงาน รวมถึงสินค้าและบริการในประเทศจะแพงขึ้นด้วยหรือไม่ มองว่าหากราคาน้ำมันโลกปรับสูงขึ้นด้วยตัวเอง แบบนี้จะสร้างความกังวลมากกว่า

“ผลบวกต่อธุรกิจ อาทิ ธุรกิจโรงแรม การที่ค่าเงินบาทอ่อนก็ไม่ได้ส่งผลบวกในการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากนัก แต่เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากใช้จ่ายมากขึ้น และสามารถใช้จ่ายมากขึ้น เพราะมีเงินมากขึ้นมากกว่า รวมถึงหากนักท่องเที่ยวที่เลือกเข้ามาเที่ยวไทยได้ ก็อาจช่วยให้ตัดสินใจพักค้างแรมนานขึ้นแทน” นางศุภวรรณกล่าว

ห่วงคนไทยชะลอของไฮซีซั่น

นางศุภวรรณกล่าวว่า ผลช่วยชะลอให้คนไทยเที่ยวออกซาลงด้วยหรือไม่ มองว่าไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะปกติแล้วกลุ่มคนไทยเที่ยวออกมักเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงอยู่แล้ว จึงไม่เกียจว่าเงินบาทจะอ่อนหรือแข็งมากน้อยอย่างไร โดยปัจจัยที่มีผลบวกกับภาคการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง เป็นเรื่องความพร้อม โดยเฉพาะความพร้อมของผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเอง เนื่องจากตอนนี้ยังมีเรื่องสงครามระหว่างประเทศอยู่ ทำให้ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น อาทิ ตัวเครื่องบิน ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งของบุคคล และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ด้วย รวมถึงผู้ประกอบการจะต้องบริหารจัดการธุรกิจให้ดี เตรียมพร้อมเปิดให้บริการแบบเหมาะสมกับความต้องการ (ดีมานด์) ที่มีในตลาดเพื่อไม่ให้เกิดโอเวอร์ซัพพลายขึ้นอีก และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการขาดทุนเพิ่ม ในการเปิดบริการใหม่

พณ.ยันราคาผักเจทรงตัว

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ตรวจ

ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า (น้ำมันปาล์ม) ที่ห้างแม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ว่า ราคาสินค้าส่วนใหญ่คงตัว ที่ปรับขึ้นมีไม่มาก ที่เหลือปรับลดลงเยอะหลายรายการ เช่น หมูเนื้อแดง ลดลงมากกว่าราคาโครงสร้างเป็นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพราะโครงสร้างต้นทุนโดยเฉลี่ยสูงกว่านี้ แต่ตอนนี้เหลือเฉลี่ยกว่า 180 บาท/กิโลกรัม (กก.) ราคาเนื้อไก่ต่ำกว่าโครงสร้างต้นทุนที่ได้กำหนดไว้ ไก่ไก่ปรับลดลงพอสมควร น้ำมันพืชโดยเฉพาะน้ำมันปาล์มเริ่มปรับลดลงจาก 70 บาท/ขวด (ลิตร) ก่อนหน้านี้ เพราะผลปาล์ม 11-12 บาท/กิโลกรัม ตอนนี้ปรับลดลงมา 3-4 รอบแล้ว เหลือขวดละ 53 บาท/ขวด ในห้างขายขวดละ 49 บาท แต่ขึ้นลงตามสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่ ที่อยู่ใกล้กับโรงงานผลิต น้ำมันถั่วเหลืองราคาเฉลี่ยต่ำกว่าโครงสร้างอยู่ที่ 66 บาท/ขวด

สั่งจับตาฉวยโอกาสขึ้นราคา

นายจรินทร์กล่าวต่อว่า ในส่วนผักราคาทรงตัว เริ่มเข้าเทศกาลกินเจปกติจะแพงขึ้นที่แม็คโครไม่เปลี่ยนราคายังขายราคาเดิม ในส่วนของผักอาจจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในช่วงกินเจ แต่เป็นช่วงระยะเวลาเดียวตนสั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ให้ดูอย่าให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่กินเจตามประเพณี ถ้าพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ผักบางตัวเช่น ผักชี ราคาลดลงเยอะในช่วงเวลานี้ มะนาวเหลือลูกละ 2 บาทกว่า กลับกันเริ่มจะมีปัญหาจากนี้ คือเกษตรกรจะร้องเรื่องมะนาวราคาถูก ปลายางชนิดราคาลดลงเยอะมาก เช่น ปลาตูก ราคาลดต่อเนื่อง เหลืออยู่ที่ 74 บาท/กก. จากราคาเฉลี่ยทั้งปีก่อนอยู่ที่ 80 บาท/กก. ที่แม็คโคร ราคา 60 กว่าบาท/กก. ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยทั่วประเทศซึ่งมีราคาสินค้าหลายตัวที่ราคาลดลงมา

นายจรินทร์กล่าวต่อว่า อีกตัวที่ค่อยๆ ปรับลดลงมา คือ ราคาปุ๋ย ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. ราคาปุ๋ยสูตรสำคัญ 5-6 สูตรปรับลดลงมา 1-18% ที่เห็นชัดคือยูเรียที่ใช้เยอะที่สุด ปรับลดลงถึง 18% และสูตร 21-0-0 ที่ใช้สวนปาล์ม เยอะ ลดลง 8.2% สูตร 15-15-15 คือ สูตรกลางที่ใช้ทั่วไปลดลง 6.2% ปุ๋ยโพแทสเซียม 4% เป็นต้น แต่ยังไม่ลดไม่ทันกับความต้องการของเกษตรกรที่อยากเห็น ซึ่งก็เห็นใจแต่ที่ลงมากกว่านี้ยังไม่ได้เพราะต้นทุนนำเข้ายังสูง ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกยังปรับลดไม่มาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับทำปุ๋ย ต้องขึ้น

กับราคาก๊าซในตลาดโลกและราคาน้ำมันเพราะขนส่งด้วยน้ำมัน แต่กระทรวงพาณิชย์พยายามเข้าไปกำกับไม่ให้มีการเอาเปรียบขายเกินราคา โครงสร้างต้นทุนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งโครงสร้างใหม่ พอค่านำเข้าปุ๋ยโรงงานบรรจุถุงได้สัดส่วนกำไรน้อยลง เพราะเห็นใจเกษตรกร กระทรวงพาณิชย์ทำโครงสร้างใหม่ให้ผู้ประกอบการมีสัดส่วนกำไรลดลงกว่าในอดีต

พณ.เปิดลดราคาอาหารเจ

“วันที่ 25 กันยายน กระทรวงพาณิชย์จะเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชนอาหารเจ ที่ตลาดสามย่าน ต.มอญหมายให้กรรมการค้าภายในเป็นผู้ดำเนินการแล้วให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดช่วยดูแลอย่าให้ฉวยโอกาสขึ้นราคา กรณีที่มีการฉวยโอกาส จำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากพบประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด” นายจรินทร์กล่าว

กินเจเจียบ‘มามา’ตรึงถึงปีหน้า

นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการสำนักผู้อำนวยการบริษัท ไทยเพริชเคินท์ฟูลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตขนมปังสำเร็จรูปตรา “มามา” เปิดเผยว่า ภาพรวมเทศกาลกินเจในปี 2565 ระหว่างวันที่ 26 กันยายนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 บรรยากาศมีแนวโน้มค่อนข้างเจียบเหงา คนกินน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมูลค่าตลาดของขนมปังสำเร็จรูปรสชาติเจ อยู่ที่ 100 ล้านบาท โดยในส่วนของบริษัทจะผลิตมามารสชาติเจ ออกสู่ตลาดประมาณ 30,000 ทัพต่อปี คิดมูลค่าขายกว่า 30 ล้านบาท คาดว่าปีนี้อุดขายจะเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดให้คึกคัก จัดโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 เป็นระยะเวลา 3 วัน ช่วงก่อนเทศกาลกินเจและก่อนสิ้นเทศกาลกินเจผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ขณะนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตและโมเดิร์นเทรดจัดลดราคาตามปกติ

“ถึงต้นทุนการผลิตเราจะสูงขึ้น แต่ปีนี้เรายังไม่ปรับขึ้นราคามาмаเจ ยังขายอยู่ที่ซองละ 6 บาท อีกทั้งยังปรับโฉมแพคเกจใหม่ เพิ่มความเข้มข้นและปริมาณจากซองละ 60 กรัม เป็นซองละ 62 กรัม ส่วนการขึ้นราคาเป็น 7 บาท คาดเริ่มปีหน้าเป็นต้นไป” นายพันธ์กล่าว

นายพันธ์กล่าวต่อว่า อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตลาดกินเจไม่ค่อยคึกคัก เนื่องจากมีทางเลือก

ให้คนบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น มีตั้งแต่อาหารมังสวิรัต อาหารวีแกน (อาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ 100%) และอาหารจากพืช หรือแพลนต์เบส ซึ่งบริษัทกำลังพิจารณาภายในปี 2566 จะออกสินค้าใหม่รสชาตวีแกน เพื่อเจาะตลาดตรงนี้ที่ยังมีช่องว่างอยู่

นทท.มาเลเซียแห่เที่ยวหาดใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเข้าสู่เทศกาลกินเจ ใน อ.หาดใหญ่ โดยมูลนิธิโรงเจเต้าบ้อเก็ง อ.หาดใหญ่ ได้อัญเชิญรูปปั้น องค์เจ้าแม่เต้าบ้อ หรือเจ้าแม่แห่งดวงดาวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มาประดิษฐานให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสักการะบูชา ปีนี้ถือว่าคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ต่างเดินเลือกซื้อสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าจัดเตรียมมาจำนวนมาก

นายสิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา ประเมินว่า เทศกาลกินเจในปีนี้มีเงินสะพัดไม่น้อยกว่าวันละ 100 ล้านบาท หรือทั้งเทศกาลจะมีเงินสะพัดประมาณ 1,000 ล้านบาท ไฮไลต์งานกินเจหาดใหญ่จะมีทั้งขบวนแห่พระที่จะแห่พระและองค์เทพเจ้าประจำเทศกาลไปรอบเมือง รวมถึงอาหารเจ

ส่วนบรรยากาศบริเวณศาลเจ้าแม่มาจ้อไปเขตเทศบาลเมืองพังงา ช่วงก่อนเริ่มเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน-4 ตุลาคม 2565 ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร ทயอยเข้าจัดเตรียมสินค้าและอาหารอย่างคึกคัก ทางศาลเจ้าแม่มาจ้อบอกว่า คาดว่ามีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเนื่องจาก

ในปี 2563-2564 เกิดสถานการณ์โควิด ส่วนราคาพืชผักที่สูงขึ้นนั้น ทางศาลเจ้าได้จัดโรงงานให้บริการอาหารทุกวัน โดยเฉพาะมือเที่ยงและมือเย็น ได้สั่งพืชผักโดยตรงจากเกษตรกรผู้ปลูก ทำให้ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

เปิดคลังผักเจตลาดสี่มุมเมือง

ที่ตลาดสี่มุมเมือง ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร นายรัฐพล ประสพบัว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สนง.พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี และผู้แทนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิด "คลังผักเจตลาดสี่มุมเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน" โดยมี น.ส.ปณาลี ภัทรประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจตลาดสี่มุมเมือง และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมร่วมขบวนแห่มังกรทอง สิงโตมงคล อัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมให้ประชาชนได้สักการะในเทศกาลกินเจปีนี้

น.ส.ปณาลีกล่าวว่า ตลาดสี่มุมเมืองเป็นตลาดสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีสินค้าที่หลากหลายครบที่สุด ถูกที่สุด มีคุณภาพ และเปิดตลาด 24 ชั่วโมง ปีนี้เทศกาลกินเจอยาก จะเชิญชวนทุกท่าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด รถเร่ เข้ามาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดสี่มุมเมือง นอกจากนี้ ทาง ททท.มีการสนับสนุนให้ตลาดสี่มุมเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยว

บราซิลชี้ WTO ตัดสินข้อพิพาท • กม.อ้อยใหม่รัฐยังอุดหนุนอ้อย

น้ำตาล 2.5 แชนล.

เสี่ยง !

อ้างเสียหายปีละ 6.3 หมื่นล.

ป ลูกอูตชน้ำตาล 2.5 แชนลันตั้งรับ“บราซิล” เบอร์ 1 โลกส่งสัญญาณข้อพิพาท WTO รอบใหม่ ปีบตั้งคณะกรรมการตัดสินไทยอุดหนุนส่งออก หลังข้อมูลที่ดีอาร์ไอชี้ชัด ร่างพ.ร.บ.อ้อยฉบับใหม่ยังเป็น ร่างทรงฉบับเดิม ผวาถูกตอบโต้การค้า อ้างทำบราซิลเสียหายปีละ 6.3 หมื่นล้าน รง.น้ำตาลจีเปิดเสรี รัฐเลิกแทรกแซง

ต่อเนื่อง 02



จากกรณีนี้ประเทศบราซิล ได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อปี 2559 กล่าวหาไทยละเมิดข้อผูกพันของ WTO โดยมีการอุดหนุน

การส่งออกและอุดหนุนภายในสินค้า น้ำตาลทราย โดยบราซิลอ้างมีความเสียหายจากการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของไทยมูลค่าถึง 6.3 หมื่นล้านบาทต่อปี นำมาสู่การเจรจาตามขั้นตอนกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทของ WTO

ที่ไทยยอมจะปฏิบัติตามข้อเสนอของบราซิลในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ที่มีมูลค่าการส่งออกน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกว่าปีละ 2.5 แสนล้านบาท และการจัดทำแผนโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการยกเลิกการอุดหนุนอ้อยและน้ำตาลทราย รวมถึงการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ให้สอดคล้องกับข้อผูกพันของ WTO

เสี่ยงถูกบราซิลฟ้อง

นายโกศล โพธิ์สุวรรณ กรรมการ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ล่าสุดข้อมูลจากรายงานสรุปโครงการวิจัย ติดตามประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหากรณีพิพาทเรื่องอ้อยและน้ำตาลกับบราซิลในองค์การการค้าโลก (WTO) และจัดทำแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลตามข้อผูกพันกับ WTO ที่ให้ลำดับความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ปีที่สอง จัด

ทำโดย ดร.วิโรจน์ วรรณอง, ศาสตราจารย์หทัย ฤกษ์สุด และนายวุฒิพงษ์ ตัญญูทร์ คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกบราซิลขอให้ WTO ตั้งองค์คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (Panel) ขึ้นมาตัดสิน

ในอนาคต
ทั้งนี้หากไทยแพ้คดีไทยจะ
ต้องปรับระบบอ้อยและน้ำตาลให้
สอดคล้องกับกติกาของ WTO หรือ
มิฉะนั้นบราซิลก็มีสิทธิตอบโต้ทางการ
ค้าได้ เช่น การเก็บภาษีสินค้าอื่น ๆ
ของไทยที่ส่งไปบราซิลเพื่อชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ในสินค้า
รถยนต์ เครื่องจักรกล ยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ (เป็นสินค้า
ส่งออกอันดับต้น ๆ ของไทยไปบราซิล)
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากไทยถูกตัดสิน
แพ้คดีก็ยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้

“ในทวีปวิจัยของทีดีอาร์ไอระบุ
ร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับ
ใหม่ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับเดิม (ปี
2527) ที่ผ่าน 2 สภาแล้ว และรอ
ประกาศใช้ ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะมาตรา 17 (18) ที่ได้ตัด
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการอ้อยและ
น้ำตาลทราย (กอน.) ในการกำหนด
ราคาขายน้ำตาลภายในประเทศ
(โควตา ก.) ออก และเพิ่มคำว่า “หาก

พินัยสัญญา

ไทยให้ไว้กับ WTO
จะอุดหนุนสินค้าเกษตรภายใน
ไม่เกินปีละ 19,023 ล้านบาท

**บราซิลอ้างการอุดหนุน
ส่งออกน้ำตาลของไทย
สร้างความเสียหาย
63,000
ล้านบาทต่อปี**

**5 อันดับประเทศ
ผู้ส่งออกน้ำตาล
ปี 2564**



**อุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลไทย**
โรงงานน้ำตาล 68 โรง

ชาวไร่อ้อย
+ แรงงานที่เกี่ยวข้อง
กว่า 600,000 คน

**ส่งออกน้ำตาลทราย
และผลิตภัณฑ์ปีละ
กว่า 250,000 ล้านบาท**

**รัฐบาลอุดหนุน
เกษตรกรและ
โรงงานน้ำตาลด้วยวิธีต่าง ๆ**

ข้อพิพาท
การอุดหนุนราคา
อ้อยและน้ำตาลทราย
ตามร่าง พ.ร.บ.ใหม่

- การกำหนดให้กรรมการ
อนุกรรมการและคณะทำงาน
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ กระทบเชิงราคาหรือ
ให้ความช่วยเหลือชาวไร่และโรงงานน้ำตาล
- การนำเงินจากกองทุนอ้อยและ
น้ำตาลทราย ไปอุดหนุนผู้ประกอบการ
- การกำหนดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ทำหน้าที่กำหนดราคา
ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด
มีการจ่ายชดเชยให้กับโรงงาน
- กำหนดให้โรงงานที่ขายน้ำตาล
ในประเทศ ต้องนำส่งส่วนต่าง
ของราคาขายส่งกับราคาส่งออก
เจ้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
เพื่อนำมาเป็นรายได้ของระบบ
ในการคำนวณราคาอ้อยและ
ผลตอบแทนโรงงาน (การอุดหนุนไร่)

- อนุมัติให้จ่ายเงิน
พื้นค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย
- กองทุนอ้อยและน้ำตาล
ปล่อยกู้ใบอัตราดอกเบี้ยต่ำ
- รัฐบาลอุดหนุน
ปัจจัยการผลิตต่างๆ
(บราซิลตั้งว่าไทยอุดหนุนสินค้าเกษตร
เกินกว่าที่บราซิลอนุญาตให้ WTO)
- รัฐบาลใช้กลไก
ควบคุมราคาภายในประเทศ
เช่น ไม้ให้น้ำทำน้ำตาลทราย
จากต่างประเทศโดยเสรี

**การค้า
ไทย-บราซิล
ปี 2564**
หน่วย : ล้านบาท

| | |
|-----------|---------|
| มูลค่ารวม | 170,302 |
| ไทยส่งออก | 61,542 |
| นำเข้า | 108,760 |
| ดุลการค้า | -47,219 |

อ้อย” ในคำนิยามผลพลอยได้ แต่ยังมีอีกหลายมาตรการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานน้ำตาลที่คณะกรรมการอ้อยที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐยังมีระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขให้ต้องปฏิบัติ”

โดยสรุปคือเนื้อหาร่าง พ.ร.บ. อ้อยฉบับใหม่ส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม ยังมีการแทรกแซงจากรัฐในหลายมาตรา และยังไม่ตอบโจทย์บราซิลที่ต้องแก้ไขใหม่ เพราะหากทางบราซิลตรวจสอบเนื้อหาแล้วไม่เป็นที่พอใจ อาจนำสู่การฟ้องร้อง WTO รอบใหม่

เพื่อให้ตั้ง Panel ขึ้นมาพิจารณาตัดสิน ทำให้ข้อพิพาทไม่ได้ข้อยุติ และยืดเยื้อออกไปได้

5 ปีแก้ปัญหายังไม่ตอบใจ

สอดคล้องกับ นายภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท คำผลผลิตน้ำตาล จำกัด ผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่สุดของประเทศไทย ที่กล่าวว่า บราซิลได้ให้ระยะเวลาไทยในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล รวมไปถึงการแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย ให้สอดคล้องกับกติกาของ WTO ซึ่งกินระยะเวลามากกว่า 5 ปีแล้วนั้น ล่าสุดได้รับสัญญาณมาจากทางบราซิลแล้วว่า กำลังจับตาหรือติดตามผลการดำเนินงานของไทยว่าจะแก้ไขข้อเสนอบราซิลทั้งหมดหรือไม่ โดยเฉพาะการแก้ไขร่างพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย ที่ผ่านมาการพิจารณาของทั้ง 2 สภาก็ไปแล้ว และเตรียมที่จะประกาศใช้ในช่วงปลายปีนี้

ร่างพ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทรายที่แก้ไขดังกล่าว ทางกลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เห็นว่ายังไม่เป็นไปตามข้อเสนอบราซิล และมีความเป็นห่วงว่า หลังร่างพ.ร.บ. ประกาศบังคับใช้แล้ว มีความเสี่ยงที่ทางบราซิลจะยื่นฟ้องขอให้ WTO ตั้ง Panel ขึ้นมาตัดสินคดี เพราะร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวแทบจะไม่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับกติกาของ WTO เลย

อีกทั้งระหว่างรอการแก้ไข พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย แม้ไทย

จะมีการยกเลิกมาตรการอุดหนุนอ้อยและน้ำตาลทรายแล้วก็ตาม แต่ยังไม่ปรากฏให้เห็นว่า ยังมีมาตรการอุดหนุนอ้อย และการอุดหนุนการส่งออกอ้อย จึงมีความกังวลว่าทางบราซิลจะหยิบยกขึ้นมาฟ้องอีกได้ หากไม่ได้รับการแก้ไขเท่ากับเป็นการทำลายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศได้

กังวลลามเสียหายแสนล้าน

นายณพพร ว่องวิณะสิน ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มน้ำตาลไทย กล่าวว่า หากถึงที่สุดแล้วบราซิล ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลอันดับ 1 ของโลก ยื่นเรื่องให้ WTO ตั้ง Panel เพื่อพิจารณาคัดสินคดี แล้วไทยแพ้และนำไปสู่การตอบโต้ทางการค้า ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับไทยอาจเป็น



ไทยมีความเสี่ยงที่จะถูกบราซิลขอให้ WTO ตั้งองค์คณะกรรมาธิการวินิจฉัยข้อพิพาท ขึ้นมาตัดสินในอนุภาค



แสน ๆ ล้าน โดยบราซิลอาจไปยื่นภาษีสินค้าอื่นของไทยที่ส่งไปบราซิลได้ เช่น รถยนต์ ยางพารา ข้าว กุ้ง เพื่อเอาคืนไทยตามมูลค่าความเสียหาย เพราะ WTO เปิดช่องให้ทำได้

ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลยังเห็นพ้องกันว่า ไทยต้องเร่งปรับแก้ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทรายใหม่อีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกติกาของ WTO โดยยกเลิกมาตรการของภาครัฐที่เข้าไปแทรกแซงที่ถูมองว่าเป็นการอุดหนุนทั้งหมด และปล่อยให้เป็นการไหลเสรี โดยโรงงานน้ำตาลและชาวไร้อ้อยที่เป็นคู่สัญญาจะตกลง

กันเองในเรื่องราคา ซึ่งสมาคมโรงงานน้ำตาล 3 สมาคมที่ปัจจุบันมีสมาชิก 58 โรงพร้อมที่จะประกันราคารับซื้ออ้อยขั้นต่ำในแต่ละฤดูการผลิต บวกค่าความหวานอ้อย (ซีซีเอส) จะทำให้เกิดการแข่งขันในเรื่องราคา ชาวไร้อ้อยได้ประโยชน์ จึงใจให้มีการเพิ่มผลผลิตอ้อยมากขึ้น

จากเวลานี้ผลผลิตอ้อยของไทยลดลง (จากภัยแล้ง ผลผลิตต่อไร่และคุณภาพลดลง ราคาอ้อยตกต่ำ หนักปลูกพืชอื่นที่ราคาดีกว่า) ปีการผลิต 2560/61 ผลผลิตเคยสูงสุดที่ 134 ล้านตัน ปีการผลิต 2563/64 ลดเหลือ 66 ล้านตัน และปี 2564/65 คาด 94 ล้านตัน ขณะที่ 58 โรงงานมีกำลังหีบอ้อยไม่ต่ำกว่า 130-140 ล้านตันต่อปี และยังมีผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานใหม่อีกกว่า 20 โรงที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอ้อยไม่พอ

กรมฯ ภาษีเรื่องยังอีกยาว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การที่บราซิลอาจร้องให้ WTO ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมาตัดสินคดี ณ ปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันทั้งสองประเทศยังอยู่ในกระบวนการเจรจา หรือ ที่ผ่านมายังเป็นไปได้ดี มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแม่งาน ข้อเท็จจริงในรายละเอียดรัฐบาลยังให้การอุดหนุนได้ในบางเรื่อง ไม่ใช่ต้องเลิกทุกอย่าง เช่น การสนับสนุนเงินในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติ ซึ่งความตึงเครียดจะได้ติดตามต่อไป ●



กษ.ยึด 5 ยุทธศาสตร์เกษตรฯ ระยะ 20 ปี แก่จุดอ่อน-เสริมจุดแข็งภาคเกษตร

เผยแพร่: 25 ก.ย. 2565 12:54 ปรับปรุง: 25 ก.ย. 2565 12:54 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



23

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกร โดยเน้นการทำงานที่ให้ยึด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมายคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

โดยเดินหน้าให้ความสำคัญกับนโยบาย 15 เรื่อง เช่น เน้นหลักตลาดนำการผลิต การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร รวมทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางเป้าหมายในการทำงานรองรับความปกติใหม่ (New Normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง ซึ่งรวมถึงการพัฒนากำลังคนในภาคการเกษตร พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย Young Smart Farmer เพิ่มบทบาทของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือน และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน รวมทั้งการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานที่สำคัญในพื้นที่



'เฉลิมชัย'นำทีมลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามการพัฒนาคลองร้อยสาย

วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565, 14.56 น.

"เฉลิมชัย"นำทีมลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามการพัฒนาคลองร้อยสาย เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาคลองร้อยสาย จ.สุราษฎร์ธานี และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ วัดบุญบันเทิง ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคลองร้อยสายที่ถือเป็นหลอดเลือดของประชาชนใน 6 ตำบล ของ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ต.บางไม้มี่ , ต.บางชนะ , ต.คลองจอก , ต.บางโพธิ์ , ต.คลองน้อย และ ต.บางโพธิ์

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย กล่าวว่า พื้นที่คลองร้อยสายนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชนานาพันธุ์ตลอดแนวสองฝั่งคลอง มีสวนผลไม้หลากหลายชนิด และสวนมะพร้าวที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี และมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวมากมาย อาทิ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากน้ำมันมะพร้าว การทำน้าสมจาก และน้ำผึ้ง

จากการลงพื้นที่ในวันนี้ ได้มอบหมายกรมชลประทานเข้ามาพัฒนาคลองร้อยสายและสอบถามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงศึกษาออกแบบ และดำเนินการในส่วนของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับในส่วนของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งได้มีการเรียกประชุมกับส่วนราชการ และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและภายในปีนี้จะชะลอการนำเข้ามาพรวนจากต่างประเทศ โดยเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ราคาปุ๋ยของเกษตรกรขยับขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าข้างนายทุน แต่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรอย่างเต็มที่

สำหรับคลองร้อยสาย เป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นชื่อเรียกของลำคลองสาขาของแม่น้ำตาปี และคลองพุนพิน ซึ่งประกอบด้วยคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยคลองเชื่อมโยงกัน ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยที่บริเวณอ่าวบ้านดอน โดยในอดีตการสัญจรไปยังพื้นที่คลองร้อยสายนี้ใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลักเนื่องจากยังไม่มีเส้นทางรถยนต์สำหรับการสัญจรราษฎรมักตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนริมคลองต่างๆ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนและการประมง เป็นอาชีพหลัก

- 006





การเมือง

[หน้าหลัก](#) / [ทันเหตุการณ์](#) / [Breaking News](#) / [การเมือง](#)

รมว.กษ.ติดตามการพัฒนาคลองร้อยสายที่สุราษฎร์ พร้อมรับฟังปัญหา ปชช.

เผยแพร่: 25 ก.ย. 2565 16:49 | ปรับปรุง: 25 ก.ย. 2565 16:49 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



16

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาคลองร้อยสายจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชน โดยมีมอบหมายกรมชลประทานพัฒนาคลองร้อยสาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของ 6 ตำบลของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ตำบลบางไผ่ ตำบลบางชนะ ตำบลคลองฉนาก ตำบลบางไทร ตำบลคลองน้อย และตำบลบางโพธิ์

ส่วนของการแก้ไขปัญหาโรคมาลาเรีย ซึ่งได้มีการเรียกประชุมกับส่วนราชการ และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการว่า ภายในปีนี้จะชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ราคามะพร้าวของเกษตรกรขยับขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะยืนเคียงข้างประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่